

Dịch trong tầm kiểm soát nhưng vẫn có thể bùng phát

“Mặc dù các ổ dịch đang trong tầm kiểm soát nhưng trong cộng đồng đã có mầm bệnh, với điều kiện giao lưu, thông thương hiện nay, có thể bùng phát ở bất kỳ địa phương nào, lây nhiễm cho bất cứ ai”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chiều 14/5.

Qua phân tích việc kiểm soát dịch bệnh tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Thường trực Ban Chỉ đạo, các chuyên gia nhận định dù đã khoanh vùng nhanh chóng, kịp thời nhưng năng lực xét nghiệm chưa đáp ứng được tốc độ lấy mẫu, truy vết nên thời gian dập dịch, kiểm soát dịch bệnh bị kéo dài. Cụ thể, công suất xét nghiệm của Bắc Giang khoảng 1.500 mẫu/ngày, tỉnh đã lấy được khoảng 30.000 mẫu, nhưng đến nay vẫn còn khoảng trên 6.000 mẫu chưa có kết quả. Bắc Giang đang gấp rút tăng cường năng lực xét nghiệm với sự hỗ trợ của Bộ Y tế, một số tỉnh lân cận như Quảng Ninh, một số đơn vị để giải quyết cơ bản vấn đề xét nghiệm, đáp ứng được tốc độ truy vết, lấy mẫu.

Đánh giá cao việc tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ Bắc Giang đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Y tế phải có phương án tăng cường năng lực xét nghiệm cho các địa phương.

GS.TS Lê Quang Cường cho biết:

“Ngoài những vấn đề có tính nguyên tắc,

chiến lược về xét nghiệm, khó nhất là phải có các phương án, hướng dẫn cụ thể đối với từng tình huống dịch, lúc nào, ở đâu dùng loại xét nghiệm nào kết hợp với công nghệ nào cho hiệu quả nhất, tránh cực đoan, tuyệt đối hoá xét nghiệm PCR hay sử dụng ổ ạt xét nghiệm nhanh”.

“Nếu chúng ta không hướng dẫn kỹ thì không hiệu quả và gây lãng phí”, Phó Thủ tướng hết sức lưu ý và yêu cầu Bộ Y tế tổ chức nhóm chuyên gia về xét nghiệm hỗ trợ cho các địa phương có dịch.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định, các ổ dịch ở Hà Nam, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc cơ bản được kiểm soát, những ngày tới đây sẽ còn xuất hiện ca nhiễm mới nằm trong khu cách ly, khoanh vùng hoặc rõ nguồn lây. Tuy nhiên, tốc độ kiểm soát dịch bệnh của Bắc Ninh và Bắc Giang chậm hơn dự kiến, một trong những nguyên nhân là tốc độ xét nghiệm chậm. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phải tăng cường chỉ đạo, hỗ trợ 2 tỉnh này để trong 2 ngày, cùng lắm 3 ngày tới cơ bản kiểm soát được dịch bệnh.

THÁI HÀ

Tối 14/5, Bộ Y tế cho biết trong ngày ghi nhận 104 ca mắc mới COVID-19. Cụ thể: Bắc Ninh - 46 ca; Hà Nội - 17 ca; Bắc Giang - 16 ca; Bệnh viện K - 8 ca; Lạng Sơn - 6 ca; Đà Nẵng - 3 ca; Nam Định, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.U, Thái Bình - 2 ca; Hưng Yên, Điện Biên - 1 ca. Không xuất hiện ổ dịch mới trong ngày.